



THÔN CHÈ CÙU ĐỌT VÀ CÀ PHÊ TÙNG

Những ngày cuối Tháng Hai. Trước khi tôi già Châu Âu trở về Bắc Mỹ ngồi trong quán cà phê bên giòng sông Eble tôi thành phố Dresden, tôi và bạn học thân quen chợt nhớ đến Thôn Chè Cùu Đọt (còn gọi là Thôn Xuân Trầm) và Cà Phê Tùng - hai địa danh gắn liền với thành phố ngàn thông.

Trung tâm thành phố Đà Lạt, du khách đi tham quan theo đường Trần Hưng Đạo - Hòa Vọng lên Trại Mát; tôi đây hỏi bạn cùng dân nào, họ cũng sơ sơ rõ ràng đường đến Thôn Chè Cùu Đọt. So với mặt nước biển, Thôn Chè Cùu Đọt cao trên 1.650m, khí hậu quanh năm mát mẻ. Nếu đến chân đồi lúc hoàng hôn hay lúc hoàng hôn, du khách sẽ nhìn thấy sương mù giăng khắp nơi. Xa xa mặt hồ Phát Chi êm đềm không gắn sóng, tiếng nhạc mờ mờ tiếng chuông tiếng chuông không thể khuây được sự êm đềm của đồi chè bạt ngàn. Hình ảnh những cô gái tay thoăn thoắt hái chè, bên cạnh tiếng cánh hoa tiếng mong manh ngát hương, bên cạnh những trái chè nhỏ nhỏ xinh xinh, là bức tranh sinh động đẹp của núi rừng cao nguyên. Vào những

tháng cuối năm, hoa dã quỳ nở vàng chung quanh đường lên Thôn Chè Cù u Đọt, khi nắng quang cảnh nơi này đẹp như tranh vẽ. Du khách mặc nhiên cảm nhận sự ngọt ngào say đắm thấm vào đọt nần linh hồn, khi nhìn thấy những ngôi biệt thự cổ kính mang đậm nét kiến trúc Gothic, nằm hiên trong vườn hoa rực rỡ hay trong vườn hồng chín đỏ; tất cả nơi biệt gia rừng thông xanh thắm.

Thôn Chè Cù u Đọt hiện diện tại thành phố Đà Lạt đã gần 100 năm. Những thông tin có tính lịch sử được ghi lại như sau:

- Năm 1927: Những chủ nhân người Pháp thành lập Sở Trà Cù u Đọt. Diện tích trồng và khai thác chè trên 600 héc ta.
- Từ năm 1960 đến năm 1975: Các thế hệ gia người Hoa quản lý Sở Trà Cù u Đọt.
- Từ năm 1975 đến năm 2005: Thôn Chè Cù u Đọt trực thuộc Công Ty Chè Lâm Đồng.
- Tháng 02 năm 2005: Chuyển đổi thành Công Ty Cổ Phần Chè Cù u Đọt - Đà Lạt; hiện Thôn Chè đang canh tác và khai thác 230 héc ta, trong đó có 200 hecta chè xanh và chè đen, 30 hecta chè ô long giống.

Bên cạnh Thôn Chè Cù u Đọt, có thể nói Cà Phê Tùng là một phần không thể thiếu của thành phố Đà Lạt. Chú Tùng - chủ nhân của quán cà phê này - là người Miền Bắc vào Miền Nam từ trước năm 1954, đến nơi Đà Lạt. Tính đến nay Cà Phê Tùng hiện diện tại Đà Lạt hơn nửa thế kỷ. Chú Tùng đã qua đời, những người thân trong gia đình vẫn giữ được truyền thống của quán cà phê cổ. Những chiếc bàn cũ kỹ, những bức tranh bức màn, những miếng gỗ ốp tường, chiếc cửa ra vào luôn mở hé... Tất cả những gì có từ ngày Cà Phê Tùng bắt đầu sáng nghiệp, đến nay không thay đổi. Giữa cái lạnh se lạnh của đêm Đà Lạt, ngồi trong quán cà phê Tùng nhìn từng người đèn đỏ qua ô cửa kính, người ta thấy sự cảm nhận trên vầng sáng thép của thành phố mù sương. Những hôm quá lạnh, Cà Phê Tùng là lò sưởi làm ấm lòng khách. Những cũng có người không ngồi trên balcon - chỉ có một bàn duy nhất nhìn xuống đường, để thưởng thức sự rét mướt bao phủ khắp núi đồi Đà Lạt.

Những ai ở Đà Lạt trong thập niên 1960, 1970 đều biết: Tháng Năm là ngày Cà Phê Tùng cho khách nghe nhạc Pháp. Đĩa hát của những giọng ca vàng từng ngân vang trong quán, như Francois Hardy với "Tous les garçons et les filles, Ton meilleur ami"; Sylvie Vartan trình bày thật vui tươi "La plus belle pour aller danser, En écoutant la pluie, Quand le film est triste." Dalida tài danh thì hiện "Bambino, Histoire D'un Amour, Bésamé Mucho." Christophe hát "Mal, Aline, Main Dans La Main," hay Charles Aznavour trầm trầm luyến luyến với ca khúc "Et Moi Dans Mon Coin.."

Những ngày cuối Tháng Hai. Trộm c khi tợ già Châu Âu trộ vộ Bợ c Mợ , hình ợ nh Thôn Chè Cù Đọt, hình ợ nh Cà Phê Tùng hiợ n ra trong trí tợợ ng, khiợ n tợi và bợ ng hợ u bợ ng ngợ m ngườ. Chúng tợi đi qua nhiợ u quợ c gia ợ miợ n Viợ n Đợng, ợ Châu Âu, ợ Bợ c Mợ ..., nhợ ng lòng không quên Đà Lợ t - đợ a danh chợ cợ n nghĩ đợ n đợ thợ y lòng bình yên, đợ thợ y rợ t thân thiợ t. Tợợ ng nhợ Đà Lợ t khói tợ a, sợợ ng lợ ng, cây xanh, lá biợ c đợng hiợ n hiợ n giợ a giòng sóng Elbe. Cợng đợợ ng viợ n khách tha hợợ ng, quá giang nợợ c chợ y tợ m phợợ ng nhợ nguợ n. Lên cao khói sóng hợ tuôn, phợ hoa khợ gợ i chợ t buợ n chân mây. Thôn Chè Cù Đọt hay đợy, Cà Phê Tùng vợ n mợ ng đợ y hợ không.

HỘI VÂN

(March 2014)